

**QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỂU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

**ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HÀ TU  
BAN XÂY DỰNG ĐẢNG**



**THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ  
THÁNG 01 - NĂM 2026**



*Đồng chí Phan Thị Hải Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương "Đã có thành tích tiêu biểu trong tham mưu triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025"*

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIÊU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

### **HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - KHỞI ĐẦU TỪ NHỮNG VIỆC CỤ THỂ NGAY TỪ ĐẦU NĂM 2026**

Tháng một hằng năm là thời điểm mở đầu cho một năm công tác mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mỗi chi bộ, mỗi đảng viên tự soi, tự sửa, xác định rõ trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Người căn dặn: “*Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền*”. Học Bác trước hết là học ở tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Trong bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm 2026, mỗi cán bộ, đảng viên cần bắt đầu năm mới bằng thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ cương, tận tụy, coi hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo quan trọng.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với không khí mừng Đảng, mừng Xuân, việc học tập và làm theo Bác càng cần được thể hiện rõ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức tự giác, không lợi dụng dịp lễ, Tết để vi phạm kỷ luật, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực trong đời sống và sinh hoạt xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức triển khai. Các chi bộ cần lựa chọn những nội dung học Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, khu phố; tập trung vào những việc làm cụ thể, có sản phẩm, có chuyển biến rõ nét, tránh hình thức, chung chung. Việc đăng ký nội dung làm theo Bác trong năm 2026 cần gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả thực thi công vụ.

Trong giai đoạn triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, việc học Bác càng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng phong cách làm việc gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên cần coi đây là yêu cầu thường xuyên, là chuẩn mực đạo đức trong quá trình công tác và rèn luyện.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là việc làm nhất thời, mà là quá trình lâu dài, bền bỉ. Bắt đầu từ tháng đầu tiên của năm 2026, mỗi chi bộ, mỗi đảng viên cần biến việc học Bác thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

**Ban Biên tập**

# **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

## **I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG**

**Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026**



*Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của*

Năm 2025, Đảng bộ phường Hà Tu đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng được triển khai đồng bộ, bảo đảm ổn định, thống nhất với 27 tổ chức đảng, 1.291 đảng viên; công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực, kết nạp 26 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường, kịp thời định hướng dư luận, giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từng bước được nâng lên. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Những kết quả đạt được tạo nền tảng quan trọng để Đảng bộ phường Hà Tu triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tặng Giấy khen cho 05 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường và 147 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025; Ủy ban nhân dân phường có Quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 08 Tập thể, 73 cá nhân; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025 đối với 10 cá nhân; 11 tập

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỂU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

thể có thành tích trong phong trào thi đua năm 2025 và tặng Giấy khen cho 26 học sinh trường THPT Vũ Văn Hiếu, có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi năm 2025.

### **Phường Hà Tu tổ chức Hội nghị giao ban tình hình nhân dân Quý IV năm 2025**



*Đ/c Điệp Hùng Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trả lời các kiến nghị*

Sáng 23/12/2025, Đảng ủy phường Hà Tu tổ chức Hội nghị giao ban và đối thoại trực tiếp với Nhân dân, với sự tham dự của lãnh đạo phường, các lực lượng chức năng và đại diện các khu phố. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình Nhân dân và công tác dân vận quý IV/2025, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Phiên đối thoại diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nhiều ý kiến thiết thực của Nhân dân liên quan đến quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, an ninh trật tự đã được lãnh đạo phường lắng nghe, trao đổi và giải đáp trực tiếp. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác dân vận, yêu cầu tiếp tục tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và phát huy dân chủ ở cơ sở.

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

### **Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân phường Hà Tu, nhiệm kỳ 2021-2026**



#### *Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2021-2026*

Ngày 25/12/2025, Hội đồng nhân dân phường Hà Tu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong cả nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ, HĐND phường Hà Tu đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu lực, hiệu quả, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và yêu cầu thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp theo luật định; riêng từ ngày 01/7/2025 đã tổ chức 05 kỳ họp, ban hành 20 nghị quyết quan trọng, với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%, tạo cơ sở pháp lý cho công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được triển khai nghiêm túc, tập trung vào các lĩnh vực cử tri quan tâm như quản lý thu - chi ngân sách, an sinh xã hội, hạ tầng đô thị, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân. Bên cạnh đó, HĐND phường chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết, chính sách pháp luật. Tại hội nghị, HĐND phường Hà Tu đã biểu dương, khen thưởng 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

**Các Ban Chỉ đạo, Ban Công tác tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 gắn với thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị**



*Đ/c Dương Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Phó Trưởng các BCD, BCT thông tin một số kết quả nổi bật năm 2025*

Thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh trùng lặp, hình thức, lãng phí, sáng ngày 23/12/2025, Đảng ủy phường Hà Tu đã chỉ đạo các Ban Chỉ đạo, Ban Công tác tổ chức tổng kết theo hình thức kết hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Hội nghị tổng kết các nội dung: thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Công tác 35); phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn phường Hà Tu. Hội nghị do đồng chí Trần Doãn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng các BCD, BCT phường chủ trì, cùng các đồng chí thành viên các ban chỉ đạo, ban công tác, tổ thư ký giúp việc và đại biểu liên quan. Kết quả nổi bật năm 2025 nêu rõ: năm 2025 là năm có nhiều yếu tố đặc thù đối với phường Hà Tu sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, trong đó các ban chỉ đạo, ban công tác giữ vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện.

Công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, bám sát Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư công, thu - chi ngân sách, chính sách an sinh xã hội được công khai, minh bạch; công tác tiếp công

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được duy trì nền nếp, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo gắn với giải quyết các nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Ban Công tác 35 phường đã chủ động tham mưu triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; phát huy vai trò của các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lan tỏa thông tin tích cực.

Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai từng bước, gắn với cải cách hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hội nghị tổng kết chung các ban chỉ đạo, ban công tác là bước cụ thể hóa thiết thực tinh thần Kết luận số 226-KL/TW, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Hà Tu; tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026 và những năm tiếp theo.

### **II. KẾT QUẢ NỔI BẬT THÁNG 12 NĂM 2025**

#### **1. Về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị**

**1.1. Công tác Tuyên giáo và Dân vận:** Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết và chủ đề công tác năm 2026 của Tỉnh ủy, Đảng ủy tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, gắn với các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động nắm tình hình, định hướng và xử lý các nội dung báo chí, mạng xã hội phản ánh; tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

**1.2. Công tác tổ chức, cán bộ:** Triển khai thực hiện Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó; thực hiện bổ nhiệm 03 trường hợp theo thẩm quyền; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp. Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2025 theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ cập nhật và làm sạch cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0, đến ngày 29/12/2025 đã hoàn thành làm sạch 1226 hồ sơ, đạt 100%.

**1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng:** Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2025. Thực hiện số hóa hồ sơ, triển khai cơ sở dữ liệu thống kê ngành kiểm tra Đảng; duy trì giám sát thường xuyên đối với công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

**1.4. Công tác xây dựng chính quyền:** Hội đồng nhân dân phường tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân phường Hà Tu khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, thông qua 11 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

số 27/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026. Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026–2030; đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị.

**1.5. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội:** Duy trì, đẩy mạnh các phong trào, phần việc thiết thực như “Chủ nhật xanh”, hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo, phong trào “Bình dân học vụ số”; phối hợp nắm tình hình Nhân dân, kiến nghị của cử tri. Phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ với tổng số tiền 962 triệu đồng; phát động ủng hộ trẻ em mầm non khu tái định cư làng Chài (khu phố Hà Phong 8) năm học 2025–2026. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026–2031 theo quy định.

### **2. Về phát triển kinh tế – xã hội**

**2.1. Về thu, chi ngân sách:** Tính đến ngày 15/12/2025, phường thực hiện thu ngân sách 128,15 tỷ đồng (ước đến 31/12/2025 đạt trên 100% dự toán Tỉnh giao). Chi ngân sách thực hiện 69,8 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán Tỉnh giao và kế hoạch; ước thực hiện cả năm 2025 đạt 141,9 tỷ đồng, bằng 105% dự toán Tỉnh và kế hoạch.

**2.2. Về văn hóa - xã hội:** Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chi trả trợ cấp tháng 12 cho 1.000 lượt đối tượng với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng; tăng cường tuyên truyền, tư vấn việc làm và bảo hiểm xã hội tự nguyện, giải quyết việc làm cho 606 lượt người, bằng 101% kế hoạch; số người tham gia BHXH tăng mới 43 người, bằng 106% kế hoạch; hỗ trợ sửa nhà cho 01 hộ khó khăn với số tiền 50 triệu đồng, thực hiện khám, chữa bệnh cho 280 lượt người, tiêm chủng mở rộng cho 312 lượt người; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp.

**3. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:** Triển khai bổ sung danh mục dự án quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025, phê duyệt danh mục năm 2026; đã xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; tiếp nhận và giải quyết 338 hồ sơ lĩnh vực đất đai. Tiếp tục rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện tại khu tái định cư làng chài khu phố Hà Phong 8; hướng dẫn thu, nộp thuế phi nông nghiệp trên ứng dụng ETAX MOBILE; triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Chỉ đạo thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU); tổ chức tuần tra, xử lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trái phép và xử lý môi trường biển năm 2025.

**4. Kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược:** Tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công 13 công trình trọng điểm về cải tạo, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng khu dân cư, khắc phục ngập lụt và ô nhiễm môi trường, với tổng vốn đầu tư 196,8 tỷ đồng; hiện đang thi công 03 dự án cải tạo hạ tầng khu dân cư với tổng mức đầu tư khoảng 19,6 tỷ đồng. đã kiểm đếm xong 12/13 dự án; 196/207 hộ dân đồng thuận hiến đất. Đến ngày 28/12/2025, đã giải ngân 40,8 tỷ đồng; phấn đấu đến ngày 31/12/2025 giải



## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

ngân khoảng 50% kế hoạch. Trong tháng, phường tiếp nhận 1.564 hồ sơ, đã giải quyết 1.207 hồ sơ (đúng hạn, trước hạn 1.123 hồ sơ; quá hạn 84 hồ sơ), đang giải quyết 344 hồ sơ.

**5. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư:** Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định. Trong tháng, đã tiếp nhận và giải quyết 14 đơn, tương ứng 14 vụ việc.

**6. Về quốc phòng, an ninh:** trong tháng đã chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 45 công dân; tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026; Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến trọng điểm, xử phạt vi phạm hành chính 11 phương tiện với số tiền 7,5 triệu đồng.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 01/2026**

**1.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hà Tu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/12/2025 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 09/12/2025 của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy.

**2.** Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả gắn với vận động Nhân dân hiến đất, bảo vệ môi trường, trợ giúp xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

**3.** Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 555-KH/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 bảo đảm tiến độ, đúng quy định. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tham mưu hoàn thiện và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 09/12/2025 của Đảng ủy và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

**4.** Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 01/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công các dự án cải tạo, nâng cấp khu đô thị, khu dân cư; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

**5.** Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Bình dân học vụ số”; bảo đảm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vận hành ổn định, hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; chăm lo Tết cho Nhân dân,

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

các đối tượng chính sách; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông

**6.** Tập trung triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng – quân sự năm 2026; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trúng tuyển, phối hợp tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 bảo đảm đủ số lượng, trang trọng, an toàn; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; duy trì nghiêm công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài hoặc vượt cấp.

### **IV- NỘI DUNG TRỌNG TÂM NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/ĐU NGÀY 09/12/2025 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Ngày 09/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hà Tu đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề công tác ***“Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng “xanh” và bền vững; hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng đô thị”*** với 18 chỉ tiêu chủ yếu và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

**1. Các nhóm Chỉ tiêu Về xây dựng Đảng:** (1) Kết nạp đảng viên mới từ 26 đảng viên trở lên/năm. (2) Tỷ lệ chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm trở lên. (3) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm trở lên. (4) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (5) Phần đấu Đảng bộ phường đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. **Về kinh tế:** (6) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường đạt dự toán Tỉnh giao. (7) Nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số chuyển đổi số cấp xã (DTI). **Về xã hội:** (8) Phần đấu thành lập mới từ 30 doanh nghiệp trở lên. (9) Tạo việc làm mới cho 600 lượt lao động trở lên. (10) Duy trì không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu, chăm sóc. (11) Duy trì phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2030. (12) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2030 xuống còn dưới 4%. (13) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. (14) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. **Về môi trường:** (15) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. (16) Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 100%. **Về an ninh, quốc phòng:** (17) Giữ vững địa bàn an toàn về an ninh trật tự. (18) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

**2. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp:** (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nổi trội, khơi thông mọi nguồn lực, tạo bút phá trong phát triển kinh tế. (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. **(4)** Phát triển văn hóa, con người; nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của Nhân dân. **(5)** Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

### **V- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2025**

**1.** Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh: Kết luận số 215-KL/TW ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Kết luận số 224-KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Công văn số 242-CV/BTGDVTU ngày 24/12/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

*Quét mã QR này để xem chi tiết các Văn bản mới*



**2.** Tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội; Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau 40 năm đổi mới. Thông tin kịp thời các hoạt động, kết quả Đại hội, các văn kiện được thông qua và đóng góp của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tại Đại hội.

**3.** Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, bảo đảm nội dung tư tưởng chính trị và tính nghệ thuật.

**4.** Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị và các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

**5.** Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí,

## **QUYẾT TÂM XÂY DỰNG PHƯỜNG HÀ TU “KIỀU MẪU, GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, NGHĨA TÌNH”**

tiêu cực năm 2025, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Tuyên truyền 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các thông điệp trong Thư chúc mừng năm mới 2026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

**6.** Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 gắn với chủ đề công tác năm; triển khai cụ thể hóa nghị quyết ngay từ những ngày đầu năm mới.

**7.** Tuyên truyền kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phản ánh khí thế thi đua lao động, sản xuất ngay từ đầu năm.

**8.** Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân, gia đình chính sách; bảo đảm cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả; giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

**9.** Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương; nhân rộng các mô hình, phong trào thi đua tiêu biểu như “Học và làm theo Bác”, “Dân vận khéo”, “Thanh xuân dâng Đảng”, “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt “Chi bộ 35”.

**10.** Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo 35 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc Đại hội XIV; tổ chức tốt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng trong tháng 01/2026 và mừng Xuân mới.

**BAN XÂY DỰNG ĐẢNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HÀ TU**